

# เด็กครึ่งหมื่นลงชื่อทวงคืน สอบ'GAT/PAT'ตามเดิม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยมติที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าหารือกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมส่งสัญญาณว่าจะต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจากเดิมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 ที่ต้องเลื่อนวันสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ให้เร็วขึ้น จากเดิมวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ เพื่อหลบวันเลือกตั้ง จนเกิดการติดแฮชแท็กยอดฮิต #ทวงคืนวันสอบ ติดอันดับ 1 ในทวิตเตอร์ และยังมี #เลื่อนแม่มีงลิ ซึ่งเป็นการทวงคืนวันสอบ GAT และ PAT ให้กลับมาวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ตามเดิม ว่าขอให้รอฟังประกาศที่ชัดเจนจากทาง กกต.ก่อน เบื้องต้นได้มอบให้ พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ ศธ.นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบของนักเรียนชั้น ม.6 โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งจะมีการสอบสำคัญ คือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (โอเน็ต) วันที่ 2-3 มีนาคม และ 9 วิชามัธยม วันที่ 16-17 มีนาคม ซึ่งได้นำไปมอบให้ กกต.เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา จะได้ทราบว่าเป็นช่วงเวลาใดบ้างมีการจัดสอบ เพื่อไม่เกิดผลกระทบ

นพ.ธีระเกียรติกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่นักเรียนเรียกร้องว่าถ้าเลื่อนวันเลือกตั้ง ให้เลื่อนวันสอบ GAT และ PAT ไปสอบตามกำหนดการเดิมนั้น ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน เพราะ กกต.ยังไม่มีประกาศ ขณะเดียวกันก็ต้องดูการวางระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ด้วย “เชื่อว่าหาก กกต.กำหนดวันเลือกตั้งชัดเจนแล้ว ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ประจำปี 2562 อาจจะทำตามข้อเรียกร้องของเด็ก เพราะไม่ใช่เรื่องเสียหาย ผมเข้าใจข้อห่วงใยเด็กๆ เพราะเรามีความเครียดในการเตรียมตัวสอบ ถ้าเลื่อนกลับมาสอบตามกำหนดเดิมนั้นก็จะมีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น แต่อยากให้ทุกคนรอฟังความชัดเจนก่อน” นพ.ธีระเกียรติกล่าว

นายสุวัชรวิรุ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประธาน ทปอ.กล่าวว่า ทปอ.ได้ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิด หากได้ความชัดเจนจาก กกต.จะหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทันที โดย นพ.ธีระเกียรติให้นโยบายว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องไม่ทำให้เด็กเครียด และถ้าเลื่อนวันสอบ GAT และ PAT กลับไปตามกำหนดการเดิม ก็ไม่กระทบกับกระบวนการต่างๆ ของที่แคสแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในโลกโซเชียลมีเดียมีการสร้างแคมเปญรวมลงชื่อผ่าน [www.change.org](http://www.change.org) หัวข้อว่า “เปลี่ยนแปลงวันสอบ GAT-PAT หากเลื่อนเลือกตั้ง” ทวงคืนความยุติธรรมให้นักเรียนในรุ่นที่จะสอบในปี'62 เพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัย ทาง สทศ. ได้เลื่อนวันสอบขึ้น 1 อาทิตย์ เพราะคาดว่าจะเกิดการเลือกตั้งในวันดังกล่าว แต่หากวันเลือกตั้งได้เลื่อนต่อไป ขอให้ทาง สทศ.ช่วยพิจารณาวันสอบเลื่อนกลับไปเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ดังเดิม โดยมีผู้ลงชื่อแล้วกว่า 5 พันคน และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว